



Ông Nguyễn Trung Nhân,

UVBTV Thành ủy - Bí thư Quận ủy Ninh Kiều

**Cuối năm 2011, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP, góp phần làm cho Tây Đô xứng tầm với đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ và nhân dân quận Ninh Kiều đã tập trung thực hiện đạt được những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, từng bước đưa Ninh Kiều xứng tầm “quận trung tâm” của TP.Cần Thơ. Trước thêm năm mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Bí thư Quận ủy Ninh Kiều về đề tài này.**

# ĐỀ NINH KIỀU XỨNG TÂM là đô thị trung tâm của TP. Cần Thơ

## ❖ KỶ QUAN

**Phóng viên:** *Thưa đồng chí! Đồng chí vui lòng chia sẻ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ.*

### **Ông Nguyễn Trung Nhân:**

Đảng bộ và nhân dân quận Ninh Kiều đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30-12-2011 của Thành ủy Cần Thơ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đó đưa quận Ninh Kiều từng bước khẳng định vị thế trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục của Thành phố Cần Thơ, góp phần xây dựng Thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ theo hướng ngày càng tiến

ích và hiện đại; thương mại dịch vụ phát triển nhanh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự tiến bộ, nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng phát huy hiệu quả; đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Quận đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư từ nguồn lực xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận và thúc đẩy các địa phương lân cận phát triển.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung quy hoạch xây dựng và phát triển quận theo hướng văn minh,

hiện đại. Thành phố và quận đã hoàn thành phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều đến năm 2020; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đối với 46 đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận... Nhiều công trình trọng điểm, kiến trúc đẹp, đặc trưng, tạo được điểm nhấn của quận trung tâm Thành phố, như: cầu đi bộ và một số công trình đang triển khai (cầu Quang Trung đơn nguyên 2, cầu Trần Hoàng Na...). Cùng với đó là định hướng tổ chức lập thiết kế đô thị riêng cho các trục đường chính trên địa bàn quận.

Đảng bộ và chính quyền quận Ninh Kiều đã tận dụng tốt các cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội bền vững, có hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của quận những năm gần đây cơ bản được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, kinh tế phát triển ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thương mại, dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng và tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2019, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 75,06%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,92% và nông nghiệp chiếm 0,02%; thu ngân sách theo kế hoạch đạt trên 1.093. tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội của quận ngày càng phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2012 - 2019 đạt trên 84.284 tỉ đồng, bình quân khoảng 12 tỷ/năm, riêng năm 2019 thực hiện đạt

15.291 tỉ đồng và tăng gấp 2,8 lần so với năm 2012. Giáo dục và đào tạo có sự phát triển vượt bậc, trên địa bàn quận hiện có 86 trường học từ bậc mẫu giáo đến phổ thông; trên địa bàn quận có 12 trường trung cấp, cao đẳng và đại học đang đứng chân, trong đó Đại học Cần Thơ, Đại học Y dược Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đại học FPT,... là những trường đại học lớn, không những phục vụ tốt nhu cầu học tập của người dân của Cần Thơ mà cả Đồng bằng sông Cửu Long. Lĩnh vực y tế trong thời gian qua cũng được quan tâm đầu tư và có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, toàn quận có trên 20 cơ sở y tế đa khoa, chuyên khoa, trên 6.800 phòng khám, cơ sở y dược tư nhân, phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trong vùng; quận đã tập trung xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay có 11/13 phường được công nhận; 100% hộ dân được sử

dụng nước sạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48%, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,2% dân số.

**Phóng viên:** *Đâu là những việc quận Ninh Kiều cần tiếp tục tập trung thực hiện để xứng tầm là đô thị trung tâm của Thành phố Cần Thơ, thưa đồng chí?*

**Ông Nguyễn Trung Nhân:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ vẫn còn những hạn chế mà nếu tập trung khắc phục sẽ tiếp tục đưa quận Ninh Kiều phát triển nhanh hơn. Đó là giai đoạn đầu triển khai, việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết còn chậm; việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quận Ninh Kiều theo hướng văn minh, hiện đại chưa được thực hiện kịp thời, nguồn lực đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, do đó chưa phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế của quận. Cùng với đó, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu; ý thức về chấp hành của người dân về trật tự kỷ cương, văn minh đô thị chưa thành nề nếp. Việc triển khai các hoạt động xây dựng người Ninh Kiều theo tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch” chưa đi vào chiều sâu.

Đi vào cụ thể, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung



tâm của TP. Cần Thơ; tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị quận Ninh Kiều trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền thân thiện, ý thức người dân không ngừng được nâng cao; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều cần sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 8 năm qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn, xây dựng Ninh Kiều thành đô thị trung tâm phát triển toàn diện, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến quá trình phát triển của các địa phương lân cận. Đồng thời, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của quận trung tâm để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, có hiệu quả và

có sự cạnh tranh cao, đảm bảo bền vững. Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại...

Quận Ninh Kiều cũng kiến nghị Thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 trên địa bàn quận Ninh Kiều; bố trí đủ vốn đầu tư cho các dự án được đưa vào danh mục đầu tư trung hạn; chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai nhanh và sớm đưa các công trình vào vận hành để tạo điều kiện cho Ninh Kiều có điều kiện phát triển nhanh và bền vững hơn. Một số dự án đề nghị cần được quan tâm trong thời gian tới là: Đầu tư mở rộng 03 tuyến đường dọc là CMT8, Mậu Thân - Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh; đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang nối 03 tuyến đường trên để hạn chế ùn tắc giao thông tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và 3/2 hiện tại; có giải pháp giảm kẹt xe vào giờ cao điểm tại các nút giao. Triển khai và sớm hoàn thành các dự án đã

được phê duyệt từ nguồn vốn vay (ODA) của thành phố: cầu Trần Hoàng Na, bờ kè sông Cần Thơ, bờ kè rạch Cái Sơn, đường Hoàng Quốc Việt,... nhằm tạo ra diện mạo mới và điều kiện mới cho Ninh Kiều phát triển trong tương lai.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy. Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các cấp lãnh đạo quận Ninh Kiều tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn, xây dựng Ninh Kiều thành đô thị trung tâm phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị trung tâm của Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân quận Ninh Kiều đã quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để không phụ lòng tin của Đảng và nhân dân vào chúng tôi.

PV: Xin cảm ơn đồng chí! ❀

## THƠ

### Đã nghe xuân đến thăm thi

Đã nghe xuân đến thăm thi  
Ninh Kiều bến hẹn quán gì xa xôi  
Chợ hoa mở mấy ngày rồi  
Sao chưa thấy bóng em người tôi mong!

Tìm em giữa chợ hoa đông  
Giữa muôn sắc thắm, giữa bông bành hương  
Gặp bông cúc tím vấn vương  
Như chờ như đợi người phương xa về.

Lẽ nào đã cạn lời thề  
Đã phai câu hẹn. Đã xé dịch lòng!  
Lẽ nào sữa đã ngậm đòng  
Mà quên kết hạt đơm bông... Hỡi người!

Tìm em đã mấy xuân rồi  
Vẫn chưa thấy bóng em người tôi yêu!  
Đợi em trên bến Ninh Kiều  
Không em... uống cạn cả chiều nhớ thương. ❀

❖ PHẠM VĂN THÚY